



BẢNG TIN HẰNG THÁNG SỐ 6

HỘI ÁI HỮU BIÊN HOÀ

A 501(c) (3) Non-Profit Organization Tax ID: 20-0094475

10731 TRIOLA LANE, HOUSTON, TEXAS 77072

DIỆN THOẠI: 713-922-5638 ** EMAIL: datlam1951@yahoo.com

Web Site: www.hoiaihuubienhoa.org

PHÁT HÀNH NGÀY 01 THÁNG 02 NĂM 2004, TẠI HOUSTON, TEXAS

Thành phần

Ban Chấp Hành 2003-2005

Hội Trưởng

Ông Lâm Sĩ Đát

Phó Hội Trưởng Nội Vụ

Ông Nguyễn Bửu Lân

Phó Hội Trưởng Ngoại Vụ

Ông Trần Lãng

Thư Ký

Ông Trần Văn Thanh

Thủ Quỹ

Bà Nguyễn Thị Quyên

T/B Lễ Vía Đức Ông

Trần Thượng Xuyên

Ông Từ Phước Hạnh

Thông Tin và Liên Lạc

Cô Giã Lệ Vân

281-261-5844

Trụ sở tạm

HỘI ÁI HỮU BIÊN HOÀ

10731 Triola Lane

Houston, Texas 77072

Điện thoại:

281-933-3127

Email:

datlam1951@yahoo.com

datlam1951@hotmail.com

Thư từ và bài vở xin gửi về địa chỉ trên

Thư Ngỏ

Kính thưa Quý Đồng Hương và Thân Hữu,

Mới thoáng đây, tính theo lịch Tây, từ những ngày cuối tháng Giêng đến đầu tháng Hai, thì đã đúng mười ngày. Mười ngày xuân mới của năm Giáp Thân, đã được ân cần chào đón với những lễ tục tốt đẹp của một nền văn hoá, trải qua bao nghìn năm, vẫn còn sống trong tâm hồn của người Việt Nam chúng ta.

Tinh thần hiếu lễ và trọng nghĩa đã được mọi người cung kính chấp hành trong những ngày Tết. Đêm Giao Thừa, ngày đầu năm được gắn liền và nối tiếp nhau với lễ nghi cúng kiến và sinh hoạt tại gia. Ngày mà mọi người trong nhà quây quần sum họp, con cháu mừng tuổi cha mẹ và ông bà. Ra mừng Hai thì khắp mọi nơi từ thành thị đến thôn quê, tứ bề nhộn nhịp cảnh thăm viếng thân bằng, quyến thuộc, láng giềng và vui xuân cầu lộc chôn đình miếu, chùa chiền, nơi nhà thờ, đền thánh. Đến mừng Ba thì bắt đầu được rỗi rảnh, những chuyến đi xa, những hội hè đình đám, tiệc tân niên được tổ chức và kéo dài đến cuối tháng ta. Tính nhẩm ra thì vào ngày 20 tháng Hai, 2004 là trọn một tháng. Hai mươi ngày còn lại, là những ngày tốt cho sự hội ngộ, tạo dịp hàn huyên và đặt biệt dành cho những người Việt Nam sống nơi hải ngoại có được một ngày đồng hương xum họp, nếu được chuẩn bị và tổ chức.

Hội Ái Hữu Biên Hoà, năm nay, rất hân hạnh, dưới sự trợ giúp và góp sức của những vị Mạnh Thường Quân cũng như anh chị em qua phần tài lực cũng như nhân lực, chào đón Quý Vị Đồng Hương và Thân Hữu trong ngày Tân Niên Mừng Xuân Giáp Thân được tổ chức tại nhà hàng Ocean Palace, khu Siêu Thị Hồng Kông 4, ngày thứ Bảy 7 tháng 2 năm 2004, lúc 6 giờ chiều cho đến khi chấm dứt.

Từ những tiểu bang xa, cho đến những vùng lân cận như Dallas, Texas, Đồng Hương và Thân Hữu Biên Hoà, đã không quản ngại bao dặm đường, mang theo những tình thương, niềm yêu mến về tham dự, về hội ngộ để gặp lại những người dân bản xứ Houston. Hơn thế nữa, Hội Ái Hữu Biên Hoà còn được vinh dự đón tiếp một láng giềng gần, rất cận thân và tương trợ nhau mọi việc, mọi đảng: Hội Ái Hữu An Giang. Ngoài ra, nhân dịp xuân sang, cửa nhà quan rỗi rảnh, phố chợ nơi chôn thị thành, cơ sở thương mại còn lộc xuân xanh, Hội lại được cơ hội tốt để được chúc mừng Quan Khách và Chủ Nhân tới thăm viếng và ủng hộ.

Năm mới, trước tâm thịnh tình của Quý Đồng Hương và Thân Hữu, sự tương trợ và ủng hộ của Quý Quan Khách, Chủ Nhân, Hội Ái Hữu Biên Hoà chân thành đa tạ tất cả Quý Vị. Chân thành cảm tạ.

Thân ái kính chào.

Cầu Gành Nối Nhịp

* * * * *

Chúc Mừng

Được tin hai vị Đồng Hương Biên Hòa: Cô Đỗ Hà Trung Trang sinh một bé gái đầy tháng và Cậu Ngũ Minh Kiệt có một bé gái hơn được ba tuần. Cuối năm Quý Mùi, vào những tháng ngày rộn rịp với lễ hội và quà cáp tặng nhau, hai vị chắc chắn rất vui khi có được hai quý nữ. Hội Ái Hữu Biên Hoà nhân dịp này thân chúc Cô Trang và gia đình, Cậu Kiệt và gia đình luôn có cuộc sống hạnh phúc và tài lộc.

Mừng Sinh Nhật

Mừng tre già mà chắc đốt: Nhân dịp Đồng Hương Nguyễn Bữu Lân được tròn 60 tuổi, Hội Ái Hữu Biên Hoà chân thành chúc mừng anh luôn sống khoẻ, già mãi không trẻ cho tới 40 năm về sau. Được biết gia đình anh đã mua 5 bàn tiệc mừng sinh nhật của anh trong ngày Tân Niên Mừng Xuân Giáp Thân do Hội Ái Hữu Biên Hoà tổ chức vào ngày 7 tháng 2 năm 2004. Chúc mừng thượng thọ.

Mừng mầm non rường cột quê nhà: Hội Ái Hữu Biên Hoà chúc cháu Trần Trung Quân, con trai của Đồng Hương Trần Văn Thanh, với những lời chúc tốt đẹp nhất nhân ngày sinh nhật của cháu: Chúc cháu học hành tài giỏi, tập luyện võ thuật tinh tường và phát triển tốt đẹp giọng ca thiên phú.

Tin Đoàn Tụ

Được tin thân phụ của Đồng Hương Trần Kim Vy đã sang đoàn tụ cùng con cháu. Hội Ái Hữu Biên Hoà kính chúc bác dồi dào sức khoẻ, an vui và trường thọ, thân chúc đại gia đình Đồng Hương Trần Kim Vy luôn sống hạnh phúc trong cảnh đoàn viên xum vầy.

Tin Định Cư

Hội Ái Hữu Biên Hoà thân chúc gia đình Đồng Hương Đinh Văn Chương (khi xưa gia đình anh có tiệm phở Hoàng Oanh gần rạp hát Biên Hùng) từ San Jose, California đến định cư tại Houston, Texas, nhiều cơ may trên thương trường, gặt hái nhiều tài lộc và an cư lạc nghiệp.

Phân Ưu

Được tin thân mẫu của Đồng Hương Diệp Kỳ Quang, vừa qua đời tại thành phố Houston, Texas, ngày 1 tháng Giêng năm 2004, hưởng thọ 84 tuổi.

Hội Ái Hữu Biên Hoà thành kính phân ưu và chia buồn cùng đại gia đình Đồng Hương Diệp Kỳ Quang. Nguyên cầu cho hương linh Bà sớm được tiêu diêu nơi Miền Cực Lạc và hưởng muôn vạn phúc từ bi nơi Chôn Niết Bàn.

Phân Ưu

Nhận được tin thân mẫu của Nữ nhạc sĩ Duy Nghi Thân Hữu Biên Hoà, tạ thế ngày 17 tháng Giêng năm 2004, tại Vĩnh Long, Việt Nam, hưởng thọ 83 tuổi, Hội Ái Hữu Biên Hoà thành kính phân ưu và chia buồn cùng Nữ nhạc sĩ Duy Nghi. Nguyên cầu Chư Phật Mười Phương độ trì cho Cụ Bà được tốc xả mê đồ, siêu sinh tịnh độ nơi miền Tây Phương Cực Lạc.

Phân Ưu

Nhận được tin Bà Cô Năm của Đồng Hương Ngũ Ánh Vân, từ trần tại Trảng Bàng, Tây Ninh, Việt Nam, hưởng thọ 86 tuổi và Ông Bác Bảy của Đồng Hương Ngũ Ánh Vân, tạ thế tại Biên Hoà, Việt Nam, hưởng thọ 80 tuổi. Hội Ái Hữu Biên Hoà, trước sự mất mát lớn lao này, thành kính phân ưu và chia buồn cùng đại gia đình Đồng Hương Ngũ Ánh Vân. Nguyên cầu hương linh của Bà Cô Năm và Ông Bác Bảy sớm được về cõi Phật và hưởng muôn vạn phúc từ bi nơi Chôn Niết Bàn.

Hương Hoa Bưởi

* * * * *

Ngày cuối năm Dương Lịch, 31 tháng 12 năm 2003, Đoàn Lân Thiếu Nhi Hội Ái Hữu Biên Hoà, dưới sự hướng dẫn của Đồng Hương Từ Phước Hạnh và Giã Lê Vân và với sự hiện diện ủng hộ tinh thần của đại gia đình Bà Cô Tám, mẹ của Đồng Hương Trần Văn Thanh, Đồng Hương Lâm Sĩ Đất, đã xuất sắc qua những màn múa lân và biểu diễn võ thuật giúp vui cho các vị bô lão tại nhà dưỡng lão Mariner Health of Southwest Houston, 8820 Town Park Drive. Rất nhiều Cụ tuy già yếu nhưng vẫn còn biểu lộ được nụ cười thích thú, vỗ tay ngợi khen các cháu của đoàn lân.

Đầu năm Dương Lịch, ngày 10 tháng 1 năm 2004, Đoàn Lân Thiếu Nhi Hội Ái Hữu Biên Hoà đã được mời đến múa lân và biểu diễn võ thuật vào ngày Hạp Mặt Tất Niên do Hội Ái Hữu An Giang tổ chức tại nhà hàng Thiên Phú trên đường Bellaire khu Siêu Thị Universal. Các cháu đã được tán thưởng nồng nhiệt. Ông Hội Trưởng Hội Ái Hữu An Giang nhân dịp này đã lì xì trước Tết cho các cháu: bao lì xì \$200 dollars.

Đêm Lễ Giao Thừa tại Chùa Linh Sơn vùng Southwest cũng đã có sự tham dự của Đoàn Lân Thiếu Nhi Hội Ái Hữu Biên Hoà. Những điệu múa lân như lạy bái, ngủ, lăn, ăn tiền, những màn biểu diễn binh khí, bài quyền võ thuật Thiếu Lâm Tự, các cháu đã tạo nên một không khí thật vui tươi cho quý vị phật tử đến tham dự. Sự góp mặt của các cháu đã được rất nhiều lời ngợi khen và tiếng tốt chung cho Biên Hoà.

Những Tấm Lòng Vàng: Hội Ái Hữu Biên Hoà chân thành cảm tạ Ông Trần Đình Ry đã biếu \$40 mua tem, Anh Khải Chợ Quê Hương tặng quỹ hội \$50, Đồng Hương Võ Văn Châu (Bacliff, TX) tặng quỹ hội \$10, một vị ân danh tặng \$60 trả tiền đăng thông báo Tiệc Tân Niên trên báo Đẹp, Đồng Hương Lâm Sĩ Đất bảo trợ Bảng Tin Hàng Tháng Số 6 và Báo Đẹp đã đăng tin miễn phí cho ngày Lễ Vía Đức Ông và Tiệc Tân Niên.

Bưởi Ông Hai Gò

(Hồi ký của Lâm Sông Đông)

Tôi và Bửu, thưở nhỏ đã có một thời dọc ngang phố chợ Biên Hoà, lang thang xóm Lò Heo, khu Thành Kèn, rạp hát Biên Hùng, miệt Hăng Dầu..., nói chung là đi quậy. Bửu và tôi cùng một tuổi Thân nên chuyện hai con khỉ nhào vô giựt dàn cúng cô hồn, ăn cơm chùa, coi hát cạp, đánh lộn u đầu, chó rượt nhày rào, .. v.v.. thì đủ để cấp bằng thầy da tróc vẩy. Nhà Bửu ở bên kia sông xóm Lò Lu Hoá An, còn tôi thì dân xóm Chợ Cá. Cha mẹ bận rộn buôn bán nên chúng tôi luôn có sẵn chương trình. Tôi nhớ lần đó vào ngày thứ Bảy, Bửu rủ tôi qua nhà ông Hai Gò ở cùng xóm nhà nó ăn bưởi. **Nói ăn bưởi thì nghe cho bảnh, chớ thật ra thì....**

Khoảng mười giờ sáng, chúng tôi xuống bến đò lúc ấy nhộn nhịp kẻ xuống người lên, bỗng Bửu bảo tôi chạy đứng đi vì có chuyến đò sắp rời bến. Nó vừa chạy, vừa vẩy hai tay, vừa la vọng:

- Cô Năm, chờ con với, cô Năm ơi.. ..cô Năm ơi..!! ..

Người thiếu phụ tuổi khoảng ba mươi có nét mặt hiền hậu miềm què, tay vin nón lá che nghiêng, tay phải đang giữ chèo, ngoái lại đáp lời:

- Ừ lẹ lên, mày ra trước mũi chèo phụ tao.

Con đò tách bến, nước sông êm và chảy nhẹ nên chẳng mấy chút đò xa dần, dần xa bến. Thình lình có tiếng cô Năm gọi hỏi:

- Bửu ơi, lâu quá không nghe mày ca vọng cổ, đâu bữa nay mày làm vài câu cho bà con nghe coi.

Hai ông dân thợ, ba bà buôn bán vải miệt vườn ngồi trong lòng đò nghe vậy nhón nháo tán thành, người lấy trầu nhai, kẻ vè thuốc điếu. Bửu cười trả lời:

- Dạ, mà cô phải hò bắt giọng nha hôn.

- Nè, tao vô nghe mày.

Cô Năm tăng hăng lấy giọng, xong:

- Hò.. ơi.. sông Đông nước chảy.., em có dãi ngược anh bao giờ.., Đi đâu mà biệt tăm hơi.., chờ hoài không đặng.., nên cảnh đời đổi thay.....

Giọng hò thanh êm của cô vừa dứt, tiếng hát Bửu vang lên:

- Gánh chiếu Cà Mau..

Giữa dòng sông, một cảnh trời nước bao la, câu hò, giọng hát, tiếng chèo khua nhịp nhàng, con đò lướt nhẹ mang theo những mảnh hồn quê thật thà, chất phát, tôi cảm động vô cùng. Thả hồn nhìn theo dòng nước trong xanh màu ve chai lấp lánh nắng hanh vàng đang lững lờ chảy về hướng cầu Gành, những dãy nhà gạch mái ngói thấp thoáng và xen lẫn sau những khóm dừa, chòm cây, xa xa ngọn núi Châu Thới.....

- Cô Năm ơi, tới bên rồi.

Tôi giật mình trở lại hiện tại, thì thấy Bửu nhảy lên cầu gỗ khom người, kéo đồ vào. Vừa kéo vừa lên tiếng bảo tôi:

- Ê, Đồng bước lên mau mấy.

Rồi nó nhìn về hướng cô Năm, nói:

- Cô Năm tụi con đi chơi nha.

- Nhớ đừng đánh lộn, cuối năm chớ có sanh sự nghe mấy!

Tôi theo bước Bửu đi vào vùng quê của nó. Dọc con đường đất nhỏ khoảng năm phút thì tới một ngã tư. Bửu chỉ tay về phía trước hướng trái. Tôi hiểu ý phóng mắt nhìn và quan sát. Từ đôi cổng sắt, bên trái có ba cây quýt vàng ối, phía phải được hai cây cam sành khá rậm quả, chính giữa là con đường cần gạch tàu bốn dãy, dẫn vào gặp bồn hoa cúc hình bán nguyệt, nơi đặt một bàn thiên khá cao, tề ra hai nhánh tụ vào một sân rộng. Sau sân là một căn nhà gạch ba gian sáng sủa với mái ngói màu xanh rêu và dựa lưng nhà là vườn bưởi, bưởi ôi là bưởi!!.

- Chà coi bộ trúng mánh nghe mấy, Bửu mấy tính sau?

- Đi dọc theo hàng rào cho chắc ăn, con Lượm nói với tao là ông ngoại nó đi đá gà nên không có ở nhà.

Bửu trả lời giọng bán tén, bán nghi. Chúng tôi băng qua đường tiến vào như dự định. Tiếng bước chân đạp lên đám cỏ dại sột soạt vang động bầu không khí yên tĩnh của vùng quê vào trưa làm cho tôi càng thêm hồi hộp. Nó chợt dừng bước, mắt đảo quanh, tai lắng nghe, rồi banh hàng rào kẽm gai chui vào, đi đến cây bưởi thanh khoảng năm thước, tôi theo sau. Hai đứa cùng nhau ngó lên những trái bưởi chín vàng định hái nhưng vói không tới vì có nhánh hơi cao. Bửu nhún mình nhảy, hai tay nắm chặt cành bưởi rồi hít mạnh đu lên. Tôi cũng nhún nhưng không biết thế nên còn đang đu đưa, thì nghe tiếng chó sủa vang rất gần. Một con chó mực to từ bên hông nhà xông ra nhảy chồm tính ngoạm chân tôi. Hoảng hồn tôi cong chân lên, nhưng không may con chó cắn góc quần xà lỏn kéo xuống. Người thì đơng đưa cổ giữ, con chó thì hung hãn kéo quần. Đang dằn co thì có tiếng lệnh:

- Mực... mực... mực.. đi vào nhà.

Ông Hai Gò đang đứng trước mặt chúng tôi, tay phải cầm roi mây miệng quát:

- Đứa nào trộm bẻ bưởi đâu?

Con Lượm và con Kén chạy ra đứng kế bên ông ngoại nó, vừa vỗ tay vừa la:

- Bị bắt tại trận hết chối rồi, hí..hí..hì ..hì..

Tôi buông tay, chân vừa chạm đất thì hai tay vói vàng kéo quần lên, Bửu nhảy xuống đứng bên cạnh. Chúng tôi bị chọc quê nên cúi gằm mặt xuống. Bỗng Bửu chỉ con Lượm nói:

- Tại mày biểu tao hái cho mày.

- Mày nói xạo nghe mấy, ông ngoại nó xạo sự.

Cuộc cãi lý bắt đầu. Thấy vậy ông Hai Gò lên tiếng:

- Hai đứa bây nhìn về sau coi kìa.

Thừa lúc chúng tôi quay đầu ông hét vào đít mỗi đứa hai roi. Bửu liền ôm đít ngã xuống la:

- Đau quá, đau quá!!.

Tôi bắt chước. Hai đứa vừa la, vừa dẫy giống như cá trên bờ. Không hiểu tự kể chi nó đứng dậy, giả bộ méu máo:

- Ông ngoại con Lượm nó xúi con, hu..hu..!!

Ông Hai Gò chợt phá ra cười rồi nói:

- Tao có gả con Lượm cho mấy hồi nào mà mấy kêu ông ngoại ngon ơ vậy.

Con Lượm mắt cở vói kéo tay con Kén chạy vào nhà. Với giọng từ tốn ông Hai Gò bảo:

- Tụi con muốn ăn bưởi thì xin ông chớ đừng trèo lổ té loại chân gãy tay thì coi sao được.

Nói xong ông tiến đến nhánh bưởi vói tay phải nắm trái bưởi vắn ngang nửa vòng. Nhìn bàn tay ông nổi những ụ da dày và to, ông tét đít như vậy quả là nhẹ. Ông hái cho mỗi đứa một trái. Chúng tôi cùng cảm ơn và chào ra về.

Trở lại bên, ngồi nghỉ đợi đồ. Bửu đề nghị ăn bưởi. Nó lấy ngón tay trở ấn vào thũng đít bưởi xong, xé lần lên gần phần đầu. Bốn phần vỏ bưởi bị tách ra, tay trái nó nắm đầu giữ chặt, tay phải vắn. Chúng tôi bắt đầu ăn. Những lần đưa múi bưởi cắn, bưởi thanh giòn nên nước bưởi ngọt trào ra thấm cả lợi răng, hương thơm, vị thanh đọng lại trong miệng. Đang ăn, tôi giờ múi bưởi lên rồi hò trêu cợt:

- Hò oi..ông Hai Gò có bưởi thanh ngon... Bưởi ngon cũng tại bị đòn mới ngon.!!'

Cả hai con khi nhỏ chuyên phá làng, phá xóm ôm bụng lăn ra cười.

Ngồi trên con đò trở lại bên này sông, Bửu như thắm mệt nên im lặng, riêng tôi thì dõi mắt nhìn về phía Lò Lu. Những hình ảnh của một buổi trưa nơi vùng quê yên tĩnh bỗng dung có hai thằng nhỏ đi quậy, tiếng chó sủa, giọng cười chọc quê của con Lượm, ngọn roi đau đít, bộ tịch méu máo của Bửu, làm tôi mỉm cười.

Đò cặp bến, trước khi chia tay, Bửu vỗ vai tôi nói:

- Mấy về coi đít có lằn không, sao tao thấy rất rát'.

Thời gian trôi đi, mỗi khi ăn bưởi tôi nhớ tới roi ông Hai Gò tự nhiên thấy bưởi ngọt và ngon. Ngon miệng được chẳng bao nhiêu, duy có tâm hồn thì vẫn còn nhiều kỷ niệm.